



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิชัย

ฉบับเดือนมีนาคม 2567

JOURNAL OF PHICHAI MUNICIPALITY : MARCH 2024



เทศบาลเมืองพิชัย ‘ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน’

ครบถ้วนทั้ง 11 หมู่บ้าน 1 ชุมชน รับฟังเสียงประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2567 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 11 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการกำหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่ ร่วมเสนอปัญหาความต้องการ โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน รวมทั้งทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

แข่งขันกีฬาหุ่นจิ๋ว

เน้นพัฒนาการสมวัย ควบคู่ระเบียบวินัย และปลูกฝังจริยธรรมน้ำใจนักกีฬา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาหุ่นจิ๋วพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลาย ส่งเสริมทักษะการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเด็กๆ ให้มีระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาที่มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย และยอมรับในกติกาสังคม เน้นคุณค่าของความพยายามของเด็กๆ มากกว่าผลสำเร็จปลายทาง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ



ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 4-22 มีนาคม 2567 โดยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น จำนวนกว่า 560 ราย ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้คำแนะนำการด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆ และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือการงดใช้โฟม และการลดใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถป้องกันโรคและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง



ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,213 ตัว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ลดความเสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน 1 ชุมชน โดยมีสุนัขได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,345 ตัว และแมว จำนวน 868 ตัว รวมจำนวนทั้งหมด 2,213 ตัว

โดยเทศบาลฯ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ





เสริมทักษะความรู้ อบรม

หลักสูตรทบทวน พร้อมเป็นกำลังสำคัญ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 56 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทคโนโลยี และการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเป็นการการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างยั่งยืน



สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อบรม 'ทำตุ่งล้านนา' ให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมทำตุ่งล้านนา สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้การทำตุ่งล้านนา พัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งตุ่งล้านนาจะนำมาใช้ในงานบุญ หรือ ประเพณีสำคัญ โดยเฉพาะเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ ให้กับผู้สูงอายุ



WWW.PICHAICITY.GO.TH

0 5438 2774

999 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000